

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๐๑๘.๒/ว ๗๙๐๔



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

- อ้างอิง ๑. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘/๓๘๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘/ว ๘๔๔๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘/ว ๑๕๙๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๒๖๗๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดมุกดาหาร ได้มีหนังสือแจ้งกำชับอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และการเบิกจ่ายการใช้และการเก็บรักษาอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนลูกซอง ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งกรมการปกครองได้เล็งเห็นว่าในพื้นที่หมู่บ้าน เป็นหน่วยการปกครองที่มีความสำคัญที่สุด ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดมุกดาหารจึงขอเน้นย้ำอำเภอ ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามแนวทางดังต่อไปนี้

๑. ให้อำเภอจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยในระดับอำเภอ ระดับหมู่บ้าน และออกคำสั่งใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หรือปรับปรุงคำสั่งใช้ฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยระบุรายชื่อ ภารกิจ การปฏิบัติ ห้วงเวลา และหมายเลขอาวุธปืนลูกซองของทางราชการที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) โดยให้ความสำคัญกับการตรวจค้นยาเสพติด อาวุธปืนผิดกฎหมาย และการตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย/สืบสวนหาข่าว ในสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด หรือเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อค้า/เสพยาเสพติด กรณีพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น ในการค้นหา ผู้ค้า/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน

๒. ให้อำเภอให้ความสำคัญกับการรายงานสถานภาพอาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนปืนที่ได้รับการแจกจ่ายจากกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้อาวุธและเครื่องกระสุนปืน ที่แจกจ่ายให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้เรียบร้อย โดยให้มีการตรวจสอบอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง และเน้นย้ำให้อำเภอตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ได้รับ

/มอบอาวุธ...

มอบอาวุธปืนลูกซองของทางราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือมีปัญหาส่วนตัว ซึ่งจะนำไปสู่การก่อเหตุอาชญากรรมได้ หากพบกรณีดังกล่าว ให้เรียกเก็บอาวุธปืนลูกซองคืนทันที รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรม)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๑๐



ที่ มท ๐๐๑๘/ ๗๙๕๙

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลัง
คุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยา ฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ตามที่กรมการปกครอง ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการ
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ ได้มีแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้านและชุมชน ประการหนึ่งคือ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง
ในรูปแบบราษฎรอาสา ซึ่งตระหนักว่ากองกำลังภาคประชาชน ย่อมรู้ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวใน
พื้นที่เป็นอย่างดี และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครอง
และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ได้กำหนดความหมายของ “ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)” หมายถึง ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ที่ผ่าน
การฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เรียกว่า “ชรบ.” นั้น

เนื่องจากปัจจุบันมีการสั่งใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ในภารกิจต่างๆ เช่น
การช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการตรวจตรา อยู่เวรรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำจุดตรวจ จุดบริการ หรือ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น
ประกอบกับปัจจุบันมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ในพื้นที่หมู่บ้านทั่วประเทศ จำนวน ๓๒๗,๑๑๕
คน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
และแนวทางเดียวกัน กรมการปกครองจึงให้จังหวัดแจ้งอำเภอ ซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลัง
คุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

๒. กรณีอำเภอมีการฝึกอบรมจัดตั้งหรือฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
เรียบร้อยแล้ว ให้นายอำเภอออกคำสั่งใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จากผู้ที่มีความพร้อม
สามารถเสียสละเวลาทำงานเพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน
ในรอบ ๖ เดือน

/๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบ.....

๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยในระดับอำเภอ ระดับหมู่บ้าน เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ แผนการรักษาความปลอดภัยในแต่ละระดับ อย่างน้อยควรประกอบด้วยสถานการณ์ในพื้นที่ คำสั่งภารกิจกาปฏิบัติ บัญชีรายชื่อชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

๔. ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้ผู้บังคับบัญชาในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ให้ความสำคัญในการปกครอง บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล และให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามนโยบายของทางราชการ ดังนี้

๔.๑ ให้นายอำเภอจัดให้มีการทบทวนความรู้ในเรื่องกฎหมาย วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น การตรวจค้น การจับกุม การใช้อาวุธที่ถูกต้อง ขั้นตอนการใช้อาวุธซึ่งต้องเป็นไปตามหลักสากล เนื่องจากในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีมีความทันสมัย หากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติ อาจทำให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีความผิดอาญา ตามกฎหมายได้

๔.๒ การใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ใช้อาวุธปืนของทางราชการตามที่ได้รับคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยและเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บรักษาอาวุธปืนของทางราชการ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้นำอาวุธปืนของทางราชการติดตัวตลอดเวลาที่ได้รับมอบหมายไว้ ทั้งนี้ จะพ้นความรับผิดชอบต่อเมื่อได้ส่งมอบให้ผู้มีหน้าที่คนอื่นหรือส่งคืนแล้วเท่านั้น และเมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วต้องส่งมอบอาวุธปืนคืนทันที

๔.๓ เน้นย้ำให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) แต่งเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของหน่วยที่ถูกต้อง

๕. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้จังหวัดทราบ เช่น การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา หรือความผิดต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อจะได้รวบรวมรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ และจัดทำประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

๖. การให้ความช่วยเหลือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่อาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ได้รับบาดเจ็บหรือพิการทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ขอให้ อำเภอ รายงานผลการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ(ตามแบบรายงาน) ให้จังหวัดทราบ เพื่อรวบรวมรายงาน กรมการปกครองต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันธาน สร้อยสำโรง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร.๐-๔๒๖๑-๑๔๑๐



ที่ มท ๐๐๑๘/ว ๙๕๕๐

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรการ มท ๔๙๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง คำขับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครอง
และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏข่าวสารทางสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗ ที่ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามระเบียบดังกล่าว
จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้นายอำเภอ คำขับปลัดอำเภอประจำตำบลในฐานะผู้บังคับกองร้อยชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ได้ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วย
กำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ

๒. ให้นายอำเภอ พิจารณาแต่งตั้งราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่หมู่บ้าน เป็นชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามที่กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน คัดเลือกจากราษฎรที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยให้นายอำเภอ จัดทำทะเบียนประวัติชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันทุก ๖ เดือน และสำเนาทะเบียนประวัติดังกล่าวให้จังหวัดทราบทุกครั้ง

๓. ให้นายอำเภอ คำขับและเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น ได้ร้องขอให้
ช่วยเหลือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จึงจะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือได้ เช่น อยู่เวรยามรักษาความ
สงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนหาข่าว
พฤติการณ์อันอาจเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย เป็นต้น

๔. ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น
ตามที่ได้มีการร้องขอให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รักษาวินัยตามที่
กำหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น สนับสนุนและดำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ต้นสังกัด เป็นผู้ประพฤติไม่เสพสุรา
ของมีนเมาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่
 เป็นต้น

/๕. การบังคับบัญชา...

๕. การบังคับบัญชาและการสั่งใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้ผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (นายอำเภอ) ผู้บังคับกองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ปลัดอำเภอประจำตำบล) ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (กำนัน) ผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) และผู้บังคับหมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล และให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในเขตพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามลำดับสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

๖. ในกรณีที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในบางพื้นที่มีความจำเป็นจะต้องใช้อาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนปืนลูกซองในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ใช้อาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนปืนลูกซองของทางราชการที่ได้สนับสนุนและแจกจ่ายให้กับบางอำเภอไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย ได้กำกับ ดูแล พร้อมกับควบคุมการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซองอย่างใกล้ชิดในระหว่างหรือขณะปฏิบัติหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันธาน สร้อยสำโรง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๓๐
โทร (มท) ๔๙๑๓๔



ที่ มท ๐๐๑๘/ว ๑๕๙๖

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๔๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำชับการเบิกจ่าย การใช้ และการเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซอง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. ข้อปฏิบัติว่าด้วย การเบิกจ่าย การใช้ และการเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษา

ความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘/ว ๘๔๔๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามที่ จังหวัดแจ้งกำชับอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นายอำเภอกำชับ เน้นย้ำ ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ รักษาวินัยตามที่กำหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนอาวุธปืนลูกซองอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

เพื่อให้การเบิกจ่าย การใช้ และการเก็บรักษาอาวุธปืนลูกซองเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ป้องกันการโจรกรรมหรือนำอาวุธปืนไปใช้ในการก่ออาชญากรรม นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. การพิจารณามอบอาวุธปืนลูกซองให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ผู้ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านร่วมกับปลัดอำเภอประจำตำบล ที่จะต้องช่วยกันพิจารณากลับกรองด้วยความละเอียดรอบคอบ นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายแล้ว จะต้องพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ไม่เป็นผู้ที่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ยาเสพติด ไม่ประพฤติเสเพลเป็นอาจิม ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบความรุนแรง มีบุคลิกภาพเรียบร้อย สุขุม ใจเย็น มีจิตใจมั่นคง มีการควบคุมตนเองและภาวะการควบคุมทางอารมณ์สูง รวมทั้ง ไม่มีความบกพร่องทางจิต เป็นต้น

๒. ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ผู้เบิกอาวุธปืนไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มความระมัดระวังในการเก็บรักษาอาวุธปืน โดยให้นำอาวุธปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลา หากจำเป็นไม่สามารถนำอาวุธปืนติดตัวไปได้ไม่ว่ากรณีใดๆให้นำฝากกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร หรือตำรวจในพื้นที่

๓. ให้ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล อาวุธปืนลูกซองให้มีสภาพพร้อมใช้งาน จัดทำบัญชี รับ - จ่าย อาวุธปืนทุกครั้งที่มีการเบิกใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีการวางระบบการเก็บรักษาความปลอดภัยที่ดี รวมทั้ง รายงานสถานภาพอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้อำเภอทราบเป็นประจำทุก ๓ เดือน

/๔. ให้อำเภอหมั้น...

๔. ให้อำเภอหมื่นฝักอบรมทบทวนการปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมาย ที่ซุตรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน (ชรบ.) ควรรู้ วิธีปฏิบัติในการใช้อาวุธปืนที่ถูกต้องและปลอดภัย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะอยู่เสมอ

๕. ให้อำเภอกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของซุตรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อย่างใกล้ชิด มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร เช่นงวดกวดขันเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ลูกซอง โดยให้จัดทำทะเบียนควบคุมการ รับ - จ่าย อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทันที ว่าผู้ใดเป็นถือหรือครอบครอง โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ปฏิบัติว่าด้วย การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ใช้สำหรับหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔

๖. ให้ผู้บังคับบัญชาออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ซุตรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคอยสดับรับฟัง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของซุตรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หรือปัญหา เฉพาะตัว หากพบให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว และมีให้บุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนของทาง ราชการโดยเด็ดขาด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรม)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๑๐
โทร (มท) ๔๔๑๓๔

ป.ไม่ท
P

กลุ่มงานความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย
รับที่ ๑๓๕๔ วันที่ ๘๐๔๓
๒๖๓๑/๖๕ วันที่ ๒๕.๑๑.๖๕
เวลา ๑๐



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๘.๓/๒๖๗๑๕

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๑๓๘๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔
- ๒. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๗๑๘๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
- ๓. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๓๒๓๒๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- ๔. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๔๒๔๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัด กำชับอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และการเบิกจ่ายการใช้
และการเก็บรักษาอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนลูกซอง นั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งกรมการปกครอง ได้เล็งเห็นว่าในพื้นที่หมู่บ้าน เป็นหน่วย
การปกครองที่มีความสำคัญที่สุด ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอให้จังหวัด
เน้นย้ำอำเภอ ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามแนวทางดังต่อไปนี้

๑. ให้อำเภอจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยในระดับอำเภอ ระดับหมู่บ้าน และออกคำสั่งใช้
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หรือปรับปรุงคำสั่งใช้ฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยระบุรายชื่อ การกิจ
การปฏิบัติ ทั่วประเทศ และหมายเลขอาวุธปืนลูกซองของทางราชการที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) โดยให้
ความสำคัญกับการตรวจค้นยาเสพติด อาวุธปืนผิดกฎหมาย และการตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย/
สืบสวนหาข่าว ในสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด หรือเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อค้า/เสพยาเสพติด
กรณีพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับ
พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น ในการค้นหา ผู้ค้า/ผู้ตัดยาเสพติด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน

๒. ให้อำเภอให้ความสำคัญกับการรายงานสถานภาพอาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนปืน
ที่ได้รับการแจกจ่ายจากกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำกับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้อาวุธและเครื่องกระสุนปืน ที่แจกจ่ายให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ให้เรียบร้อย โดยให้มีการตรวจสอบอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง และเน้นย้ำให้อำเภอตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ได้รับ

/มอบอาวุธ ...

มอบอาวุธปืนลูกซองของทางราชการว่ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือมีปัญหาส่วนตัว
ซึ่งจะนำไปสู่การก่อเหตุอาชญากรรมได้ หากพบกรณีดังกล่าว ให้เรียกเก็บอาวุธปืนลูกซองคืนทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
อธิบดีกรมการปกครอง



เอกสารอ้างอิง

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน
ส่วนกิจการมวลชน
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๕๕๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๕๒๕๕



กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง คำขับการเบิกจ่าย การใช้ และการเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามเอกสารแนบท้าย)

- อ้างถึง ๑. ข้อปฏิบัติว่าด้วย การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔
- ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
- ๓. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๓๒๓๒๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตามที่กรมการปกครองมีหนังสือแจ้งจังหวัดกำชับอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นายอำเภอกำชับ เน้นย้ำ ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ รักษาวินัยตามที่กำหนดไว้เป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซองอย่างใกล้ชิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามอ้างถึง ๒ และ ๓ นั้น

เพื่อให้การเบิกจ่าย การใช้และการเก็บรักษาอาวุธปืนลูกซองเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ป้องกันการโจรกรรมหรือนำอาวุธปืนไปใช้ในการก่ออาชญากรรม นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้จังหวัดแจ้งกำชับอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. การพิจารณาขออาวุธปืนลูกซองให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ผู้ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านร่วมกับปลัดอำเภอประจำตำบล ที่จะต้องช่วยกันพิจารณากลับกรองด้วยความละเอียดรอบคอบ นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายแล้ว จะต้องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ไม่เป็นผู้ที่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ยาเสพติด ไม่ประพฤติเสเพลเป็นอาจิม ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบความรุนแรง มีบุคลิกภาพเรียบร้อย สุขุม ใจเย็น มีจิตใจมั่นคง มีการควบคุมตนเองและภาวะการควบคุมทางอารมณ์สูง รวมทั้ง ไม่มีความบกพร่องทางจิต เป็นต้น

๒. ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ผู้เบิกอาวุธปืนไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มความระมัดระวังในการเก็บรักษาอาวุธปืน โดยให้นำอาวุธปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลา หากจำเป็นไม่สามารถนำอาวุธปืนติดตัวไปได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้นำฝากกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร หรือตำรวจในพื้นที่

๓. ให้ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล อาวุธปืนลูกซองให้มีสภาพพร้อมใช้งาน จัดทำบัญชี รับ - จ่าย อาวุธปืนทุกครั้งที่มีการเบิกใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีการวางระบบการเก็บรักษาความปลอดภัยที่ดี รวมทั้ง รายงานสถานภาพอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้อำเภอทราบเป็นประจำทุก ๓ เดือน

/ ๔. ให้อำเภอหมั่นฝึกอบรม ...

๔. ให้อำเภอหมั่นฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมาย ที่ซุตรักษาความปลอดภัย หมูบ้าน (ขรบ.) ควรรู้ วิธีปฏิบัติในการใช้อาวุธปืนที่ถูกต้องและปลอดภัย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะอยู่เสมอ

๕. ให้อำเภอกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของซุตรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน (ขรบ.) อย่างใกล้ชิด มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร เช่นงวดกวาดขันเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซอง โดยให้จัดทำ ทะเบียนควบคุมการ รับ - จ่าย อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทันที ว่าผู้ใดเป็นผู้ถือหรือครอบครอง โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติว่าด้วย การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ใช้สำหรับหมูบ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๔

๖. ให้ผู้บังคับบัญชาออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ซุตรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน (ขรบ.) ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคอยสดับรับฟัง ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของซุตรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน (ขรบ.) หรือปัญหา เฉพาะตัว หากพบให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว และมีให้บุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนของทางราชการ โดยเด็ดขาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนาคม วจนจิระ)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน
ส่วนกิจการมวลชน
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๕๕๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว. ๗๑๕๗



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อแนะทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครอง และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
- ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๔๕๐๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- ๓. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๑๔๗๗๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวายา จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการปกครอง ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ ได้มีแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน ประการหนึ่งคือ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงในรูปแบบราษฎรอาสาสมัคร ซึ่งตระหนักว่ากองกำลังภาคประชาชนย่อมรู้ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวในพื้นที่เป็นอย่างดี และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดความหมายของ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน" หมายความว่า ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เรียกว่า "ชรบ." รายละเอียดตามที่อ้างถึง ๑ นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันมีการสั่งใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในภารกิจต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการตรวจตรา อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำจุดตรวจ จุดบริการ หรือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น ประกอบกับปัจจุบันมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่หมู่บ้านทั่วประเทศ จำนวน ๓๒๗,๑๑๕ คน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางเดียวกัน จึงขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอ ข้อแนะทางปฏิบัติ ดังนี้

- ๑. ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เข้าใจและถูกต้อง
- ๒. กรณีอำนาจฝึกอบรมจัดตั้งหรือฝึกอบรมแทนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เรียบร้อยแล้ว ให้นายอำเภอออกคำสั่งใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จากผู้ที่มีความพร้อม สามารถเสียสละเวลาทำงานเพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และปรับปรุงคำสั่งใช้ให้เป็นปัจจุบัน ทุกรอบ ๖ เดือน

๓. ขอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยในระดับอำเภอ ระดับหมู่บ้าน เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ แผนรักษาความปลอดภัยในแต่ละระดับอย่างน้อยควรประกอบด้วยสถานการณ์ในพื้นที่ คำสั่ง ภารกิจ การปฏิบัติ บัญชีรายชื่อ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

๔. ในกรณีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้ผู้บังคับบัญชาในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ให้ความสำคัญในการปกครอง บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล และให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในเขตพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามนโยบายของทางราชการ ดังนี้

๔.๑ ให้นายอำเภอจัดให้มีการทบทวนความรู้ในเรื่องกฎหมาย วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น การตรวจค้น การจับกุม การใช้อาวุธที่ถูกต้อง ขั้นตอนการใช้อาวุธซึ่งต้องเป็นไปตามหลักสากล เนื่องจากในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีมีความทันสมัย หากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติ อาจทำให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีความผิดตามกฎหมายอาญาได้

๔.๒ การใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ใช้อาวุธปืนของทางราชการตามที่ได้รับคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัย และเพิ่มความเสี่ยงในการเก็บรักษาอาวุธปืนของทางราชการ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้นำอาวุธปืนของทางราชการติดตัวตลอดระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายไว้ ทั้งนี้ จะพ้นความรับผิดชอบต่อเมื่อได้ส่งมอบให้ผู้มีหน้าที่คนอื่น หรือส่งคืนแล้วเท่านั้น และเมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วต้องส่งมอบอาวุธปืนคืนทันที

๔.๓ เน้นย้ำให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) แต่งเครื่องแต่งกายให้ถูกต้อง ตามระเบียบ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของหน่วยที่ถูกต้อง

๕. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้กระทรวงมหาดไทย ทราบ เช่น การร่วมจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญา หรือความผิดต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อจะได้จัดทำประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รายละเอียดตามที่อ้างถึง ๒

๖. การให้ความช่วยเหลือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่อาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ได้รับบาดเจ็บหรือพิการทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ขอให้จังหวัด/อำเภอ รายงานผลการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ให้กรมการปกครองทราบ ตามแบบรายงาน รายละเอียดตามที่อ้างถึง ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(เอกहितย์ บุญณะโสภิต)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

ศูนย์กิจการมวลชน

โทร./โทรสาร. ๐ ๒๒๒๖ ๕๕๕๗



ที่ มท ๐๓๐๘.๓/วท๒๓๒๖

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗ ที่ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามระเบียบดังกล่าว จึงขอให้จังหวัด
ได้แจ้งอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้นายอำเภอ กำชับปลัดอำเภอประจำตำบลในฐานะผู้บังคับกองร้อยชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ได้ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วย
กำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจถูกต้องพร้อมกับได้ชี้แจงให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ

๒. ให้นายอำเภอ พิจารณาแต่งตั้งราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่หมู่บ้าน เป็นชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คัดเลือกจากราษฎรที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยให้นายอำเภอ จัดทำทะเบียนประวัติชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันทุก ๖ เดือน

๓. ให้นายอำเภอ กำชับและเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น ได้ร้องขอให้ช่วยเหลือ
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จึงจะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือได้ เช่น อยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนหาข่าวเหตุการณ์อันอาจเป็น
ภัยอันตรายต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย เป็นต้น

๔. ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น
ตามที่ได้มีการร้องขอให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รักษาวินัยตามที่
กำหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น สนับสนุนและดำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ต้นสังกัด เป็นผู้ประพฤติดี
ไม่เสพสุราของมีมาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติ
หน้าที่ เป็นต้น

๕. การบังคับบัญชาและการสั่งใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้ผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (นายอำเภอ) ผู้บังคับกองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ปลัดอำเภอประจำตำบล) ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (กำนัน) ผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) และผู้บังคับหมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล และให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในเขตพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามลำดับสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

๖. ในกรณีที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในบางพื้นที่มีความจำเป็นจะต้องใช้อาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนปืนลูกซองในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ใช้อาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนปืนลูกซองของทางราชการที่ได้สนับสนุนและแจกจ่ายให้กับบางอำเภอไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย ได้กำกับ ดูแล พร้อมกับควบคุมการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซองอย่างใกล้ชิดในระหว่างหรือขณะปฏิบัติหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณาคณ วจจรระ)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

ส่วนกิจการมวลชน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๕๕๗

ด่วนมาก



UV.57
4

ที่ มท ๐๓๐๘.๗/๑๗๖๗

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง การรายงานสถานภาพอาวุธปืนและกระสุนปืน ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ที่มีการดำเนินงานตามโครงการ อพป. จำนวน ๕๔ จังหวัด)

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๔.๑/ว ๑๘๘๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสถานภาพอาวุธปืนและกระสุนปืน ตามโครงการ อพป. จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งจังหวัดเพื่อแจ้งให้อำเภอที่มีการดำเนินงานตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) รายงานสถานภาพอาวุธปืนและกระสุนปืน ตามแบบรายงานที่กำหนด และให้จังหวัดรวบรวมรายงานในรอบ ๓ เดือน นั้น

เนื่องจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ขอให้กรมการปกครอง ตรวจสอบและรายงานสถานภาพอาวุธปืนลูกซองและกระสุนปืนลูกซอง ตามโครงการ อพป. สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการให้การสนับสนุนอาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบและรายงานสถานภาพอาวุธปืนลูกซองและกระสุนปืนลูกซอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดการรายงานในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามแบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่ ให้กรมการปกครองทราบ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนอาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าว ต่อไป

อนึ่ง สำหรับการรายงานรอบ ๓ เดือน ในครั้งต่อ ๆ ไป ขอให้จังหวัดรวบรวมรายงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และ มกราคม ของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน
ส่วนกิจการมวลชน
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๖๖-๕๕๕๖

(แบบใหม่)

คำอธิบายการกรอกแบบรายงานฯ

- (๑) ช่อง "ชื่อยี่ห้อ" หมายถึง ยี่ห้ออาวุธปืน เช่น วินเชสเตอร์ เรมิงตัน เป็นต้น
- (๒) ช่อง "หมายเลข" หมายถึง หมายเลขประจำปืน
- (๓) ช่อง "สถานภาพอาวุธปืนลูกซอง"
- "ใช้การได้" หมายถึง อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ
 - "ชำรุด" หมายถึง ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้
 - "สูญหาย" หมายถึง ได้สูญหายไปจากผู้รับผิดชอบอาวุธปืน
 - "อยู่ระหว่างการจำหน่าย" หมายถึง อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อขออนุมัติจำหน่าย หรือรอผลการพิจารณาอนุมัติจำหน่าย โดยส่วนราชการเจ้าของอาวุธปืน เป็นต้น
 - "อื่น ๆ" หมายถึง ให้ระบุสาเหตุ เช่น ดัดคด สั่งซ่อม เป็นต้น
- (๔) ช่อง "สถานภาพกระสุนปืน"
- "อัตราประจำปืน" หมายถึง กระสุนปืนที่แจกจ่ายประจำอาวุธปืนแต่ละกระบอก (๒๕ นัด)
 - "คงเหลือ" หมายถึง จำนวนกระสุนปืนที่คงเหลือ
 - "ใช้การได้" หมายถึง สภาพกระสุนปืนที่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ระบุจำนวนนัด)
 - "เสื่อมสภาพ" หมายถึง กระสุนปืนที่ไม่สามารถใช้การได้ เช่น หัวกระสุนบวมหรือบาน (ระบุจำนวนนัด)
 - "อัตราสำรอง" หมายถึง กระสุนปืนที่แจกจ่ายพร้อมอาวุธปืนแต่ละกระบอก โดยได้สำรองเก็บไว้ ณ อำเภอหรือจังหวัด (๒๕ นัด)
 - "คงเหลือ" หมายถึง จำนวนกระสุนปืนที่คงเหลือ
 - "ใช้การได้" หมายถึง สภาพกระสุนปืนที่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ระบุจำนวนนัด)
 - "เสื่อมสภาพ" หมายถึง กระสุนปืนที่ไม่สามารถใช้การได้ เช่น หัวกระสุนบวมหรือบาน (ระบุจำนวนนัด)
- (๕) ช่อง "การแจกจ่ายอาวุธปืน"
- "ชื่อบ้าน" หมายถึง ชื่อของหมู่บ้าน อพป.ที่ได้รับการแจกจ่าย
 - "หมู่ที่" หมายถึง หมู่ที่ของหมู่บ้าน อพป.
 - "ตำบล" หมายถึง ตำบลที่หมู่บ้าน อพป. ตั้งอยู่



ที่ มท 0314.1/ ๑ 1887

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กท ๒๐๒๐

13 มิถุนายน 2540

เรื่อง การรายงานสถานภาพอาชีพและกระสุนปืนคาบโครงการ อทป. แห่งชาติ
โดย สผู้ว่าราชการจังหวัด (ที่มีการดำเนินงานตามโครงการ อทป. แห่งชาติ)
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0314.1/7533 ลงวันที่ 28 เมษายน 2537
ถึงที่ส่งมาด้วย หัวข้อตามแบบรายงานสถานภาพอาชีพและเครื่องกระสุนปืน คาบโครงการ
อทป.แห่งชาติ จำนวน 1 ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดแจ้งผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับอาชีพและ
กระสุนปืน คาบโครงการ อทป.แห่งชาติ ถือปฏิบัติว่าด้วยกาเบิกจ่าย การเก็บรักษาและการ
จำหน่ายอาชีพและเครื่องกระสุนปืน ที่ใช้สำหรับหมู่บ้าน อทป. โดยเคร่งครัด นั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบอาชีพ กระสุนปืน
อุปกรณ์ประจำปืนและเงินอุดหนุนหมู่บ้าน อทป. ประจำปี พบว่าบางอำเภอ หมู่บ้านยังไม่ได้อือ
ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเกิดความเสียหาย


กระทรวงมหาดไทย จึงพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การเก็บบำรุงรักษาอาชีพและ
เครื่องกระสุนปืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
รัดกุมยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการจัดการกระสุนปืนสนับสนุน
โครงการอทป.แห่งชาติ ในแต่ละปีงบประมาณ จึงให้จังหวัดแจ้งอำเภอและกิ่งอำเภอที่มีการ
ดำเนินงานตามโครงการ อทป. รายงานสถานภาพอาชีพและกระสุนปืนตามแบบรายงาน ๑

ที่แนบมาพร้อมนี้.....

ที่แนบมาพร้อมนี้และให้จังหวัดรวบรวมรายงาน 1 แห่งกระทรวงมหาดไทย ในรอบ 3 เดือน
ภายในวันที่ 30 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายคำวิ วัฒนสิงห์)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
สำนักประสานงานมาตรฐาน
โทร. (02) 2436419-20
โทรสาร (02) 2436419

คำอธิบายการตรวจแบบรายงาน ๓

- (1) ช่อง "ชื่อชื่อ" หมายถึงชื่ออาคารป็น เช่นวินเชสเตอร์ เรมิ่งตัน เป็นต้น
- (2) ช่อง "หมายเลข" หมายถึงหมายเลขทะเบียนประจำป็น
- (3) ช่อง "สถานภาพอาคารป็น"
 - "ใช้ได้" หมายถึงอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - "ชำรุด" หมายถึงชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
 - "จำหน่าย" หมายถึงการได้รายงานของจำหน่ายอาคารป็นตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษาและการจำหน่ายอาคารป็นและเครื่องกระสุนป็น ที่ใช้สำหรับหมู่บ้าน อหป. พ.ศ.2524
- (4) ช่อง "สถานภาพกระสุนป็น"
 - "ประจำป็น" หมายถึงกระสุนป็นที่แจกจ่ายประจำอาคารป็นแต่ละกระบอก (25 นัด)
 - "ใช้ได้" หมายถึงสถานภาพกระสุนป็นที่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ระบุจำนวนนัด)
 - "เสื่อมสภาพ" หมายถึงกระสุนป็นที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่นหัวกระสุนบวมหรือบาน (ระบุจำนวนนัด)
 - "สำรอง" หมายถึงกระสุนป็นที่แจกจ่ายพร้อมอาคารป็นแต่ละกระบอก โดยได้สำรองเก็บไว้ ณ ชำเภอหรือจังหวัด (25 นัด)
 - "ใช้ได้" หมายถึงสถานภาพกระสุนป็นที่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ระบุจำนวนนัด)
 - "เสื่อมสภาพ" หมายถึงสถานภาพกระสุนป็นที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่นหัวกระสุนบวมหรือบาน (ระบุจำนวนนัด)
- (5) ช่อง "การแจกจ่ายอาคารป็น"
 - "ชื่อบ้าน" หมายถึงหมู่บ้านตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน อหป.
 - "ตำบล" หมายถึงตำบลที่หมู่บ้าน อหป.ตั้งอยู่

